



ฉบับที่ 08/2564

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนเมษายน 2564 ชะลอตัวจากเดือนก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสามที่มีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและการใช้จ่ายหมวดบริการ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และน้ำตาลที่เร่งไปมากในเดือนก่อน อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวตามรายจ่ายประจำที่เร่งขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อนตามการลงทุนของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น ตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมถึงมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของภาครัฐที่สิ้นสุดลง ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้นสะท้อนจากการจ้างงานโดยรวมที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาด COVID-19 ระลอกสาม สำหรับภาคการเงินเดือนมีนาคม 2564 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิม

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการจากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกสาม รวมถึงมาตรการสนับสนุนกำลังซื้อของภาครัฐที่ทยอยสิ้นสุดลง สอดคล้องกับการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ปรับลดลง ด้านภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวจากเดือนก่อนตามจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนที่ลดลงเนื่องจากประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางส่งผลให้รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคาร รวมถึงอัตราการเข้าพักแรมปรับลดลง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยด้านผลผลิตเป็นสำคัญ โดยผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน และผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก ด้านราคาขยายตัวเล็กน้อยจากยางพาราตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงถั่วมีอย่างที่ยังมีความต้องการต่อเนื่อง และราคาปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการตลาดต่างประเทศ

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัว ตามรายจ่ายประจำที่เร่งขึ้นจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเลื่อนเดือนของการเบิกจ่ายในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการเร่งเบิกจ่ายทดแทนในเดือนนี้ และรายจ่ายลงทุนยังขยายตัวต่อเนื่องในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อนจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขยายตัวตามการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะรถกระบะและรถแทรกเตอร์ รวมทั้งการนำเข้าสินค้าทุนที่ใช้ผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ การนำเข้าในกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และเครื่องจักร ขณะที่หมวดก่อสร้างชะลอตัวหลังจากเร่งไปมากในช่วงก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เร่งผลิตไปในเดือนก่อน เช่นเดียวกับการผลิตน้ำตาลที่กลับมาหดตัวตามผลผลิตอ้อยที่ลดลงหลังปิดหีบ ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวสูงจากฐานต่ำปีก่อนที่มีมาตรการปิดเมือง และการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรยังคงขยายตัวตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Computing และทุเรียนตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต Hard Disk Drive จากจีน และเวียดนาม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.04 จากหมวดพลังงาน ตามราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมถึงมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของภาครัฐที่สิ้นสุดลง ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้นสะท้อนจากการจ้างงานโดยรวมที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาด COVID-19 ระลอกสาม

ภาคการเงิน เดือนมีนาคม 2564 เงินฝากคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิมและยังอยู่ในระดับสูงตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและประชาชน ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อยจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ปรับดีขึ้น ตามความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจที่เริ่มฟื้นตัวก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม และสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงเดิม จากมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th